

# LÀM TỐT CÔNG TÁC GIỚI THIỆU VÀ TIẾP NHẬN SINH HOẠT ĐẢNG TRONG CÁC ĐỢT ĐỘNG VIÊN SĨ QUAN DỰ BỊ VÀ THANH NIÊN VÀO BỘ ĐỘI

Hồng Tâm

(Ban tổ chức Trung ương Đảng)

Trước yêu cầu của nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước, việc phát triển lực lượng vũ trang là cần thiết. Theo chủ trương của Trung ương, Bộ quốc phòng đã động viên một số lớn sĩ quan dự bị và thanh niên để bổ sung vào quân đội thường trực. Trong số này có một số là đảng viên. Qua báo cáo của một số đơn vị, công tác giới thiệu sinh hoạt đảng và tiếp nhận đảng viên trong những đợt động viên vừa qua đã có kết quả tốt. Nhiều cấp ủy và ban tổ chức các cấp đã quan tâm đến công tác động viên nói chung, và công tác giới thiệu sinh hoạt đảng nói riêng. Nhiều tỉnh như: Hà -tĩnh, Nghệ -an, Hà -bắc, Tuyên - quang và Đảng ủy chính dân đảng trung ương, v.v... đã tổ chức hội nghị để phổ biến thông tri số 29 của Ban bí thư và thông tri số 4 của Ban tổ chức trung ương về công tác giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên trong thời kỳ động viên. Trong công tác chuẩn bị, nhiều tỉnh ủy, huyện ủy đã phối hợp với tỉnh đội, huyện đội tiến hành "thực tập động viên" để rút kinh nghiệm về các mặt, trong đó có công tác giới thiệu sinh hoạt đảng; đồng thời nắm lại danh sách đảng viên trong lực lượng quân dự bị ở từng đơn vị cơ sở, chuẩn bị và phân phối các loại mẫu giấy cần thiết như: giấy sinh hoạt đảng, phiếu chuyển đảng tịch, v.v... Nhờ đó mà khi có lệnh động viên, nhiều nơi đã chủ động giải quyết công tác giới thiệu sinh hoạt đảng được nhanh gọn. Nói chung số lớn đảng viên khi nhập ngũ, đã tự mình cầm giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Nhiều địa phương có cử cán bộ tới địa điểm tập trung quân để bàn giao và giải quyết kịp thời tại chỗ những thiếu sót xảy ra.

Các đơn vị nhận quân đều có sự liên hệ chặt chẽ với cơ quan quân sự và ban tổ chức của cấp ủy địa phương. Nhiều đơn vị đã thực hiện đúng



quy định của Trung ương, khi liên hệ đều xuất trình giấy ủy nhiệm của đảng ủy các cấp quân khu, sư đoàn, nên trong quan hệ công tác và lễ lối làm việc giữa địa phương với đơn vị có nhiều thuận lợi. Cán bộ của các đơn vị được cử đi làm nhiệm vụ tiếp nhận đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm chung, cùng với địa phương tích cực giải quyết tại chỗ những sai sót, hoặc cùng với địa phương xác minh những trường hợp nghi vấn. Ví dụ: cán bộ của sư đoàn X đã phát hiện một trường hợp giấy giới thiệu sinh hoạt đảng không đúng mẫu in (dùng giấy viết tay), đã cùng cán bộ tổ chức địa phương về tận cơ quan cũ xác minh lại và kết luận là giấy tờ giả mạo.

Công tác giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên trong thời kỳ động viên là một công tác mới, lại tiến hành gấp rút, nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và ban tổ chức các cấp, nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực tiếp làm công tác này, nên kết quả nói chung tốt.

Tuy nhiên, cũng còn một số thiếu sót cần được khắc phục, cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những đợt động viên sau này.

1 - Do việc tổ chức phổ biến thông tri số 29 của Ban bí thư và thông tri số 4 của Ban tổ chức trung ương ở một số nơi chưa làm được tốt, nên còn nhiều huyện ủy và đảng ủy ba cấp chưa nắm vững quyền hạn mà Trung ương đã quy định, không trực tiếp giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên thẳng cho đảng ủy đơn vị nhận quân mà còn giới thiệu qua ban tổ chức tỉnh ủy. Một vài tỉnh cũng chưa thật mạnh dạn phân cấp trách nhiệm cho huyện. Về thủ tục ghi chép, vẫn còn những hiện tượng chưa thật nghiêm túc, thiếu chính xác, tỷ lệ sai sót có nơi chiếm 50%; lẻ tẻ ở một số nơi, do việc chuẩn bị chưa đầy đủ, khi đảng viên ra đi, giấy giới thiệu sinh hoạt đảng không được giải quyết kịp thời phải gửi bằng đường thư, nên chậm trễ và có trường hợp thất lạc, phải cấp lại.



2 - Đối với các đơn vị nhận quân, một số nơi không có giấy ủy nhiệm của đảng ủy cấp quân khu, sư đoàn như vậy là không đúng thủ tục. Trong số cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ nhận quân, có một số ít đồng chí chưa được bồi dưỡng và nắm vững nguyên tắc, thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, nên không kiểm tra, phát hiện được những thiếu sót để cùng với địa phương giải quyết tại chỗ kịp thời.

3 - Việc giới thiệu sinh hoạt đảng cho những đảng viên vì lý do sức khỏe phải trở lại cơ quan, địa phương cũ, theo quy định của Trung ương, đảng ủy đơn vị nhận quân được quyền giới thiệu thẳng cho cấp ủy địa phương; nhưng vừa qua nhiều đơn vị còn tập trung lên quân khu, như vậy là không cần thiết; có nơi phải là cấp ủy đảng giới thiệu, trái với quy định của Tổng cục chính trị là việc giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên ra ngoài quân đội phải do cấp ủy đảng ở đơn vị trực tiếp phụ trách cho đảng viên ra ngoài quân đội phải do cấp ủy đảng ở đơn vị trực tiếp phụ trách (công văn số 8 ngày 28-7-1964 của Tổng cục chính trị). Một số ít đơn vị, còn áp dụng hình thức cấp giấy sinh hoạt đảng tạm thời; hình thức này đã được Trung ương ra thông tri bãi bỏ từ năm 1960. Cá biệt có nơi vẫn máy móc, không cho đảng viên cầm tay giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, dẫn tới tình trạng chậm trễ hàng ba, bốn tháng, ảnh hưởng tới sinh hoạt đảng của đảng viên.

Thời gian tới, các ban tổ chức các cấp, nhất là bộ phận chuyên trách về công tác giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch nhằm đưa công tác giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên trong các đợt động viên sau này thu được kết quả tốt hơn nữa, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước.